

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. กรม อ. แต่งตั้งคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้าน สส. และ สว. (ICS) ระดับกรม โดยจัดตั้งทีมในภารกิจต่างๆ ตามโครงสร้างมาตรฐาน	รับทราบ และให้ ผอ.ศอ. ดำเนินการจัดตั้งทีม ICS ระดับ ศอ. โดยมี โครงสร้าง ICS เป็นมาตรฐาน
	๒. ข้อสั่งการของ สธ. ให้ กรม อ. ดำเนินการดังนี้ ๑) PM ๒.๕ กรม อ. เป็นประธานด้าน ปฏิบัติการ ๒) Coronavirus สื่อสารสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน/สถานศึกษาเกี่ยวกับการ ดูแลป้องกัน และการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดทำ Big Cleaning Week และ ๓) ให้ ศอ. ตรวจสอบจำนวนหน้ากากอนามัย ให้มีเพียงพอสำหรับวิกฤตผู้คนที่กำลังจะเกิดขึ้น	รับทราบ มอบ กป. จัดทำแผนปฏิบัติการ PM ๒.๕ และให้มีการสื่อสาร อย่างต่อเนื่องในนาม สธ.
	๓. การลงนาม MOU ระหว่าง สธ. และ ศธ. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม เชื่อมโยง การศึกษาสร้างเด็กวัยเรียนสุขภาพดี	รับทราบ
	๔. ศาลตัดสินการเสียบัตรแทนกันไม่เป็นโมฆะ จึงจะมีการเปิดสภา เพื่อพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ ปี ๖๔ วันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.พ.๖๓ และรอกการโปรดเกล้าฯ ทั้งนี้ ให้หน่วยงาน เตรียมดำเนินการงบประมาณ	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรม อ.	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ กค. นำเสนอ ๑) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรวมปี ๖๓ (งบม.พ.ศ.๖๒ ไปพลางก่อน) ข้อมูล ณ ๓๑ ม.ค.๖๓ จากระบบ GFMS เป้าหมายร้อยละ ๙๐ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๖๒.๒๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (๓ งบรายจ่าย) ได้แก่ กผ. กค. ศอ.๑ ศอ.๒, ๒) ภาพรวมรายการเงินกันไว้เบิกเหลือปี รอบ ๓๐ ก.ย.๖๒ ของ กรม อ. ข้อมูล ณ ๖ ก.พ.๖๓ กันเงิน ๓๓,๕๙๕,๒๘๑.๖๗ บาท เบิกจ่าย ร้อยละ ๗๓.๘๖ รอส่งมอบ ร้อยละ ๒๖.๑๔ รายการที่รอส่งมอบ ประกอบด้วย เงินกันฯ ในส่วนงบลงทุน ปี ๖๒ คงเหลือ ๘,๗๘๐,๑๘๒.๒๐ บาท และ ๓) งบลงทุนปี ๖๓ มีประเด็นการก่อสร้างของ ศอ. ที่ล่าช้า การก่อสร้างแบบไม่มี PO จะไม่เข้าในระบบ และงบบุคลากรเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	รับทราบ มีข้อเสนอแนะ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศอ. แต่งตั้งให้มีผู้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และควรทำหนังสือ ติดตาม กรม สบส. เป็นระยะๆ พร้อมทั้งระบุวันตอบกลับ ๒. สล. เชิญรองบริหาร ศอ.ทุกแห่ง มาหารือ ติดตามงานก่อสร้าง ๓. ศอ. จัดทำโครงการร่วมกับพื้นที่ โดยใช้ งบประมาณ ของ ศอ. จะส่งผลให้การ เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๔. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ. กรม อ. จัดตั้ง Central Office ให้เสร็จ ภายใน ๓ เดือน
	๓.๒ สท. นำเสนอโครงการบริหารจัดการด้านทันตกรรมเป็นการเฉพาะ (Fee Schedule) สรุปดังนี้ ๑) จำนวนการส่งเบิกผ่าน EClaim ของหญิงตั้งครรภ์ ANC ต่ำกว่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ ๑๙ ม.ค.๖๓), ๒) หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจช่องปาก ร้อยละ ๒๘.๒๖, OHI/ สอนแปรงฟัน ร้อยละ ๑๘.๙๘ และขัด/ชุดหินปูน ร้อยละ ๖.๙๘ (ข้อมูล ณ ๕ ก.พ.๖๓), ๓) การตรวจและขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ ต่ำกว่าเป้าหมาย และ ๔) เด็กอายุ ๔ - ๑๒ ปี และเด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ต่ำกว่าเป้าหมาย	รับทราบ มีข้อเสนอแนะ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. สท. ถอดบทเรียนการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ ๑๐ และจัดทำ แผนปฏิบัติการ นำเข้า Service Plan สุขภาพช่องปาก ๒. ศอ. ลงพื้นที่เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตรวจเยี่ยมและ ประเมินผล เพื่อดูการจัดการระบบบริการ และต้องกำกับดูแลการ รายงานผลของพื้นที่
	๓.๓ ศอ. ๗ นำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานบริการของ Premium PP service (๗ บริการ) ประกอบด้วย ๑) Maternal health ๒) Child Health ๓) School health ๔) Working health ๕) Aging health ๖) Clean Food Good Health และ ๗) EHIA พร้อมทั้งได้ จัดทำ Application Mobile Clean Food Good Health ซึ่ง สสม. นำเสนอเพิ่มเติม เรื่อง	รับทราบ และรับในหลักการ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ควรนำแนวทางของ Clean Food Good Tast กลับมาใช้ และมีการ กำกับติดตาม พร้อมทั้งลงทะเบียนร้านค้าที่ขายอาหารผ่าน Social Media และสร้างเครื่องมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินร้านอาหาร

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
	การดำเนินงาน HL ใน Premium Clinic/ภาคีเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนผ่านโครงการต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานระยะต่อไป โดยจะสำรวจความต้องการหลักสูตร HL เฉพาะเรื่องในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ มีประเด็นคำถามแนวทางการออกใบประกาศ Clean Food Good Health	๒. ศอ. เขียน Service Plan ขึ้นใหม่ที่เชื่อมโยงกับ Premium PP service โดยส่วนกลางต้องสนับสนุน งบประมาณ. พร้อมทั้งเร่งทำความเข้าใจกับจังหวัด และยกระดับ PP service ให้เป็น Digital Platform
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา	๔.๑ สอ. นำเสนอความเป็นมาของการมีมาตรฐานแนวทางการให้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ โดยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงมาตรฐานคำแนะนำฯ ของประกาศ กรม อ. ปี ๕๒ นำเข้าคณะกรรมการสาธารณสุขเพื่อเสนอให้การประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ พบว่ามีการทับซ้อนของกฎกระทรวง ๒ ฉบับ และการใช้คำที่สื่อความหมายไม่ถูกต้อง	รับทราบ และรับในหลักการ มอบ สอ. ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานแนวทางการให้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน ของประกาศ กรม อ. ปี ๕๒ พร้อมทั้งนำเข้าสู่คณะกรรมการสาธารณสุข
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	๕.๑ สส. นำเสนอผลการดำเนินงาน ๙ อย่าง เพื่อสร้างลูก ปี ๖๒ เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน ปัจจุบันมีผู้สมัคร ๒๑,๑๐๘ คน ผู้ติดตามเว็บไซต์ ๕๒,๐๓๖ คน ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่ซึ่งเขตสุขภาพที่ ๓ มีผู้สมัครสูงสุด ทั้งนี้ พบว่ามีข้อจำกัดของการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ขาดการประชาสัมพันธ์ การกระจายข้อมูลไม่ทั่วถึง ข้อมูลขาดสิ่งจูงใจ และจะทำการเปลี่ยนรูปแบบการสมัครทาง Facebook มาเป็นทาง Line พร้อมทั้งจะดำเนินการเชื่อมโยงโครงการฯ กับ Digital Pink Book เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการฯ	รับทราบ และมอบ Cluster KISS พิจารณา Application ทั้งหมดของ กรม อ. ให้มีความเชื่อมโยงและยั่งยืน ไม่ควรปล่อยให้หน่วยงานจัดทำ Application แบบ Stand Alone
	๕.๒ กจ. นำเสนอผลการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ คนดีศรีอนามัยดีเด่น จำนวน ๖ คน และคนดีศรีอนามัยระดับกรม จำนวน ๑๕ คน สำหรับการรับสมัครคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรม อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปิดรับสมัครถึง ๒๐ ก.พ.๖๓ ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ไปยัง กจ. ภายใน ๓๐ เม.ย.๖๓ ประกาศผลภายใน มิ.ย.๖๓	รับทราบ
	๕.๓ กกส. นำเสนอติดตามความก้าวหน้าโครงการก้าวทำใจ Season ๑ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๓๔๓,๔๕๐ คน ระยะทางรวม ๕,๐๗๐,๐๐๐ กม. ข้อมูล ณ ๑๒ ก.พ.๖๓ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม โดย อสม. มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด ส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ มีปัญหาจาก Application และปัญหาการดำเนินงาน ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว รวมถึงขอความร่วมมือ ศอ. ประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่/จังหวัด ในส่วนประเด็นการรับ งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกกรม อ. ทุกหน่วยงานต้องบริหาร งบประมาณ. และรับผิดชอบร่วมกัน	รับทราบ มีข้อเสนอแนะ และมอบหมายหน่วยงานดำเนินการดังนี้ ๑. ให้จัดทำผลการดำเนินงานเป็นรายเขต และส่งผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เขตสุขภาพ/จังหวัดด้วย โดยสามารถดูการทำงานของ ศอ.๖ เป็นตัวอย่าง ๒. มอบ กกส. เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับ งบประมาณ. สนับสนุนจาก สสส. ให้เสร็จโดยเร็ว
	๕.๔ สพด. นำเสนอการเข้ากรอกระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน ๔๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๙ ซึ่ง สส. ได้ขอความร่วมมือ ศอ. กำกับกรอกรอกข้อมูลด้านการประเมินตนเองให้ครบถ้วน	รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	๖.๑ อพ. ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมงานวิภาวดีสร้างชาติ วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ ณ ลานพาร์คพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยนำเสนอรูปแบบการจัดงานฯ กำหนดการ บูธนิทรรศการ ทั้งนี้ ประธานการประชุมให้เตรียมความพร้อมของ Gift Set ที่แจกภายในงาน	รับทราบ